

การประกวดเรียงความชนะเลิศเรื่อง “ย่าของฉัน” ระดับประถมศึกษา

ด.ญ.กมลชนก ทองอ่ำ

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

จังหวัดสมุทรปราการ

ใครๆ คงคิดว่า “ย่าของฉัน” คงเป็นเพียงหญิงชรา อ่อนแอ จีโรด ช่างบ่น ช่างว่า ลูกๆ หลานๆ ให้รู้สึกเบื่อหน่าย ฉันขอบอกว่าเมื่อใครๆ ได้พบย่าของฉัน จะได้ทราบว่าความจริง ย่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย

ย่าของฉันยังดูสาว อ่อนกว่าวัย มีอารมณ์แจ่มใส ย่าชอบฟังเพลง ชอบอ่านหนังสือ ย่ามักเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฉันฟังมากมาย ฉันใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนอยู่กับย่า ย่าจึงมักพาฉันไปเที่ยวที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ และแม้แต่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่ฉันอยากไปในระหว่างการไปเที่ยวด้วยกัน ย่าชี้ชวนให้ดูสิ่งต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง หรือสถานที่ที่ไปแห่งนั้น มีคำบอกเล่าอธิบายให้ฉันเข้าใจ มีความรู้ ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ ฉันคิดว่าย่าของฉันช่างเป็นผู้มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ และคิดว่าย่าของคนอื่นจะแสนเก่งเช่นนี้เหมือนย่าฉันไหมหนอ

ในข้อคิดคำสอนของย่าฉันฟังได้ไม่เบื่อ จากการไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งเราสองคนย่าหลาน ย่าชี้ให้ดูกล้องใหญ่ที่ได้รับบริจาคห้วงคิงฝากระป๋อง ฝาขวด ฉันทึ่งและถามย่าว่า มันยังจะมีประโยชน์อะไรอีกหรือ เพราะฉันเห็นตามร้านค้า เขาทิ้งกันเกลื่อนกลาดกลายเป็นขยะ ย่าพาฉันไปดูที่กล้องใหญ่ที่เต็มไปด้วยห้วงคิงกระป๋องนั้น และทราบว่าเขาบริจาคเป็นวัสดุทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาด ในโครงการแพทย์อาสาของสมเด็จพระย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ย่าบอกว่าสมเด็จพระย่า เป็นเสมือนสมเด็จพระย่าของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง ถึงแม้พระองค์จะสิ้นพระชนม์ไปแล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณของพระองค์ยังปกเกล้าชาวไทย โดยเฉพาะทรงเผยแผ่ผ้าพระทัยไปให้คนยากไร้ เจ็บป่วย ด้อยโอกาส สิ่งที่พระองค์เคยทำผู้ดำเนินตามพระประสงค์ของพระองค์ต่อมาจากคนไทยในอาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ ย่าบอกว่าคนพิการเหล่านี้ บางคนยากจนก็จะได้รับขาเทียมจากมูลนิธิของพระองค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ย่าเคยเห็นข่าวในโทรทัศน์ที่คนพิการเหล่านี้มารับขาเทียม ย่าบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งสอนฉันว่าเจ้านายในพระราชวงศ์จักรีนี้ทรงสร้างสรรค์แต่ประโยชน์ให้แก่ประชาชน ขอให้เด็ก ๆ อย่างเราจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ฉันเห็นจริงตามที่ย่าว่า ฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย จากวันนั้นเป็นต้นมาเราสองย่าหลานได้ช่วยกันรวบรวมห้วงคิงฝ่ากระป๋องทุกอันดุจดังของมีค่า เพื่อรวบรวมมาใส่กล่องบริจาค และย่าบอกให้ฉันบอกต่อเพื่อนๆ ให้ทำเช่นเดียวกัน ฉันคิดว่าการไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า นอกจากตัวเราเองจะสนุกสนานแล้วยังทำสิ่งดีๆ ที่มีคุณค่าเช่นนี้ก็จะยิ่งสุขใจยิ่งขึ้น ขณะนี้เพื่อนร่วมชั้นของฉันช่วยกันหาห้วงนี้ โดยฉันเป็นผู้รวบรวมเพื่อจะนำไปใส่กล่องบริจาคคราวละมากๆ

ไม่น่าเชื่อเลยว่าเศษวัสดุเล็กๆ นี้จะเป็นอุปกรณ์อย่างดีในการผลิตขาเทียมได้ ย่าบอกฉันว่าอย่ามองสิ่งใดว่าไร้ค่า สิ่งของหรือการกระทำเล็กๆ น้อยๆ อย่างมองผ่านไป เช่นห้วงเล็กๆ เหล่านี้นำไปคิดประดิษฐ์เป็นขาเทียมทำให้สะดวกสบาย พันทุกซ์เวทนาของคนพิการได้ ก็เปรียบเหมือนน้ำใจของเราที่แผ่อำนาจไปถึงผู้อื่นโดยไม่นึกดูดาย ทุกคนควรมีความรับผิดชอบสังคมส่วนรวม ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะทำให้สังคมนี้น่าอยู่

จากคำสอนของย่า ทำให้ฉันเห็นว่า ย่าของฉันเป็นผู้มีจิตใจงดงามมีเมตตา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน คนสูงอายุทั่วไปเช่นปู่ย่าตายายนี้ เมื่ออยู่ในครอบครัวใคร่ยอมทำให้เกิดความสุข อบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว ฉันคิดว่าลูกหลานก็ควรตอบแทนท่านด้วยความรักเคารพให้สมกับที่ท่านรักเราเมตตาเรา

ระดับประถมศึกษา ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 220 จำนวน